

TỬ VI KỶ MÙI 2019 NAM MẠNG

VẬN XUI THOÁT NẠN LỢI DANH VIÊN THÀNH

☛ Tổng quan tuổi Kỷ Mùi nam mạng

Kỷ Mùi nam mạng, tâm hồn quân tử, tâm hồn thanh thản, số quý của bạn là «cầu sẽ được, mong sẽ ứng» cho nên đời sống không thiếu thốn nhưng về đường tình thì uẩn khúc trong lòng làm cho quý bạn đau khổ, mà cũng không thể nói ra cho người khác hiểu. Nếu cuộc đời khi đã giàu rồi thì nên ổn định cuộc sống, nên hành động một cách sáng suốt kéo mang họa vào thân bởi vì "Trị nhân tiện nhân hà thời nhân, tri túc thiên tục hà thời túc" Sơ niên vui vẻ an nhàn, trung niên giàu sang tiền của, nhà cửa sang trọng địa vị vinh quang, hậu vận tạo phúc lành cập trường thọ chi mạng.

Hợp với tuổi Giáp, Mẹo, Hợi - Khắc với tuổi Canh, Thìn, Tuất

Hợp với màu xanh, đỏ - Khắc với màu đen, vàng.

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng năm 2019

KỶ MÙI

41 Tuổi

(Sinh từ 27/01/1979 đến 15/02/1980)

Hỏa mạng - Âm nam

Thiên thượng hỏa- Lửa trên trời

Sao hạn 2019: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt

Vận hạn 2019: Tán tận: Đề phòng tại biển cơ máu và tim mạch: Nhẹ

Vận niên 2019:

- Xà âm tín: Rắn bị nhốt: Xấu

- Mạng: HỎA gặp năm MỘC là tương sanh: Tốt: Ưu điểm

- Địa chi tuổi MÙI gặp năm HỢI là sinh nhập: Tốt

- Thiên can tuổi: KỶ gặp KÝ là: Cùng can: Tốt

Luận lá số tử vi Kỷ Mùi năm 2019 nam mạng

Chiếu theo sự vận chuyển của m – Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019-2020) tiểu vận động tại cung: Không Hành kim thuộc hướng Đông nam thiên Đông. Đối với tuổi Kỷ Mùi là Sanh địa: Tốt.

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Thiên mã, Lưu niên vẫn tinh, Cô thân, Tiểu hao.

Chiếu có các sao cố định:

1/ Bạch hổ, Đại hao, Tuấn.

2/ Thiên phúc quý nhơn, Thiên phù, Hỷ thần, Tuế phá, Thiên khốc, Thiên hư.

3/ Phượng cát, Giải thần, Điều khách, Quan phù, Đà la, Quả tú, Thiên La, Triệt.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiên mã, Thiên khốc, Thiên khách, Lộc.

Các sao lưu chiếu:

1/ Lộc tôn, Đắc sỹ, Thiên quan quý nhơn, Trực phùng phá toái, Triệt.

2/ Thái tuế, Kinh dương, Lực sỹ.

3/ Hoa cái , Long trì, Tẩu thư, Dương phù, Địa vọng, Quan phù.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý bạn được Thái dương chiếu mạng nên cầu tiền tài đắc tiền tài có công danh địa vị huy hoàng, xây dựng cho mình một gia đình thật đầm ấm vui tươi và hạnh phúc, quý bạn có bằng cấp, học thức cao, có kinh nghiệm ngoài xã hội do vậy có thể lo việc nước, việc nhà một cách chu toàn.

*Kỷ Mùi nam mạng khôn lanh. Đa tài đa trí thông minh sáng ngời.
Thiên thời tai ách khổ đời. Trung niên chuyển số thuận lợi giàu to.
Cửa nhà giàu có ấm no, Công danh sự nghiệp chẳng lo chút nào.
Chàng nàng thành tựu ước ao, Vợ chồng con cái mong sao an lành.
Năm mới đón nhận phúc lành. Vận xui thoát nạn lợi danh viên thành.*

Tài chính

Nhị hợp Lộc tôn và giáo Hòa lộc cung Chư ái tình hội tụ, nghĩa là ở thời kì trung vận và hậu vận đời sống của quý bạn giàu sang, nhưng tuổi Mùi nam mạng lúc nào cũng gặp chuyện trắc trở phiền hà, tháng 5 và tháng 10 đắc tiền bạc.

Tình cảm

Giáp Hồng loạn và Chư ái tình hội tụ, cho nên bạn nào có gia đình thì tin vui thêm cháu bé ngoan bụ bẫm. còn những bạn chưa có gia thất sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp và tiến đến hôn nhân cho hai họ uống rượu mừng.

Sức khỏe

Tâm bệnh, mạch máu, nhức đầu, tỷ lệ suy yếu.

Công danh & Sự nghiệp

Năm nay theo Tử trụ thì Thiên tuế Địa ổn, như vậy mọi chuyện sơ khởi rất tốt đẹp và vừa ý, công việc làm ổn định được trọng dụng và ưu ái cho nên lương bổng thêm khá giả. Trên mặt giao tiếp thì quý bạn ít hòa đồng nên thường bị thiệt thòi, dù mình đa tài đa trí nhưng cũng phải hòa nhập với đời sống thì sự thành công mới được mỹ mãn.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch dùng 12 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Đông mà khấn vái "Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân". Mồng một tết nên xuất hành hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 0 đến 1 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng: Vui xuân mỗi bước đều mang lại tiền tài phúc lộc.

Tháng hai: Táo bạo nên công danh thành toại, gia đình vui vẻ.

Tháng ba: Có việc làm mới nhiều tiền, nhà cửa vừa ý.

Mùa hạ

Tháng tư: Có tâm từ bi, làm việc vô vị lợi để giúp đỡ kẻ khó khăn.

Tháng năm: Đặc được nhiều tiền bạc và được nhiều bạn bè giúp đỡ.

Tháng sáu: Có quyền hành và chức vụ cao trong công sở.

Mùa thu

Tháng bảy: Số rất đào hoa nhưng tiền tài rất hao hụt.

Tháng tám: Tâm hồn quân tử, hay thương người tin vui có cháu bé.

Tháng chín: Nhấn nhện để công việc để tiếp tục, tương lai sẽ tươi sáng.

Mùa đông

Tháng mười: Có tiền bạc nhiều nhưng chi tiêu không thoải mái.

Tháng mười một: Thảo luận để tìm hiểu nhau hơn thì mới thành công.

Tháng chạp : Mọi việc sáng tỏ, gia đình hạnh phúc.



Nội dung sơ lược [tử vi 2019](#) của Kỷ Mùi nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ Hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo. Nam Năm mới. Chúc trong gia quyến được an khang Tân niên lai đáo đa phú quý Xuân đến an khang vạn thọ trường.